

CHÂU Á • 8

TRUNG QUỐC - NGƯỜI MIÊU SÙNG DÀI 10

INDONESIA - VŨ NỮ ONG NGHỆ BALI 12

PHILIPPINES - THẦY TẾ NGƯỜI IFUGAO 14

NHẬT BẢN - DIỄN VIÊN KỊCH RYUSOU 16

ẤN ĐỘ - PHỤ NỮ BANJARA 18

THÁI LAN - NGƯỜI PAMEE CỦA DÂN TỘC AKHA 20

SIBERIA - PHÁP SƯ TUVA 22

HÀN QUỐC - HANBOK TRUYỀN THỐNG 24

BẮC MỸ • 26

MEXICO - PHỤ NỮ TEHUANA 28

GREENLAND - TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG VÙNG TÂY GREENLAND 30

HOA KÌ - VŨ CÔNG SIOUX DA ĐỎ NHẢY VŨ ĐIỆU CỔ 32

NAM MỸ • 34

BRAZIL - CÁC NÀNG BAHIA BÁN MÓN ACARAJÉ 36

PERU - PHỤ NỮ QUECHUA 38

ARGENTINA - CÁC CHÀNG GAUCHO 40

PANAMA - VÁY POLLERA 42

CHÂU ÂU • 44

TÂY BAN NHA VŨ CÔNG FLAMENCO 46

CỘNG HOÀ SÉC TRANG PHỤC CỔ TRUYỀN KROJ 48

NA UY BUNAD VÙNG HARDANGER 50

BỜ ĐÀO NHA VÁY LAVRADEIRA 52

ĐỨC QUẦN LỬNG QUAI ĐEO VÙNG BAVARIA 54

PHÁP VÁY VÙNG ALSACE 56

SCOTLAND VÁY KILT CỦA NAM GIỚI 58

CHÂU PHI • 60

NIGERIA MA SỐNG 62

MALI PHỤ NỮ FULA 64

KENYA CHIẾN BINH MAASAI 66

NAMIBIA PHỤ NỮ HERERO 68

CAMEROON VŨ CÔNG HOÁ TRANG NGƯỜI BAMILEKE 70

CHÂU ĐẠI DƯƠNG • 72

NEW ZEALAND CHIẾN BINH MĀORI 74

PAPUA NEW GUINEA ĐÀN ÔNG HULI 76

SAMOA VŨ NỮ TAUPOU 78

MỤC LỤC

CHÂU Á

Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới, trải dài đến 45 triệu cây số vuông. Nơi đây có đỉnh núi cao nhất Trái Đất, đỉnh Everest, sừng sừng vươn 8.850 mét từ những thung lũng Tây Tạng. Cũng nơi đây có điểm thấp nhất hành tinh, Biển Chết, là hồ nước mặn nằm thấp hơn mực nước biển 400 mét, gần những ngọn đồi khô hạn cạnh Jerusalem.

Do lục địa trải rộng, bao gồm mọi loại cảnh quan, cư dân châu Á đã sáng tạo nên những bộ trang phục đáng kinh ngạc. Từ áo choàng len ấm áp được làm từ lông bò Yak⁽¹⁾ của người Tuva miền nam Siberia đến những bộ kimono mát mẻ với ống tay rộng của Nhật Bản, lục địa bao la này cung hiến cho nhân loại những bộ trang phục cổ truyền cực kì đa dạng.

¹ Hay trâu Yak, loài vật gắn liền với cao nguyên Tây Tạng, có bộ lông dài dày và hình dáng to lớn.

TRUNG QUỐC

Người Miêu Sùng Dài

Tỉnh Quý Châu ở phía tây nam Trung Quốc là nơi an cư của hàng triệu người Miêu (một số nơi khác gọi là H'Mông, Hmoob, Miao). Có một tộc người Miêu nhỏ chỉ khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống rải rác trong các ngôi làng toạ lạc trên sườn núi bao quanh thị trấn Long Ca. Họ được gọi là người Miêu Sùng Dài, nổi tiếng với lễ hội "Nhảy hoa" ngoạn mục tổ chức vào dịp tết Nguyên đán hằng năm.

Trong suốt lễ hội, phụ nữ Miêu Sùng Dài mặc bộ trang phục đặc biệt gồm chiếc áo sặc sỡ thêu hoạ tiết trắng cùng váy xếp li với những sọc ngang màu hồng và cam. Vì người Miêu Sùng Dài không có hệ chữ viết riêng, họ dùng các hoạ tiết để ghi lại lịch sử dân tộc họ, kể cả chuyện về chiến tranh.

Tuy nhiên, thứ phụ nữ Miêu đội trên đầu mới là điểm độc đáo bậc nhất của bộ đồ truyền thống: chiếc mũ to sụ làm từ tóc người. Tổ tiên người Miêu Sùng Dài tin rằng chiếc mũ sẽ hù dọa lũ mãnh thú hoang dã lẫn khuất trong vùng rừng thiêng nước độc quanh làng. Phải mất rất nhiều công sức để đội được chiếc mũ này. Đầu tiên, người ta gắn một cái khung hình sừng vào đầu người đội, kế đó, họ bện sợi dệt, len và tóc người quanh khung rồi cố định lại bằng dải vải trắng dài. Chiếc mũ này không bao giờ bị vứt bỏ, thay vào đó, nó được trao truyền từ đời này sang đời khác. Một số tóc trên mũ có tuổi đời hàng trăm năm, thể hiện mối liên kết vĩnh cửu giữa người Miêu và tiên tổ.

Phụ nữ Miêu gỡ tóc mắc trên răng lược để bện thêm vào mũ. Có chiếc mũ nặng tới bốn cân.



Người Miêu nhúng dao vào sáp nóng để tạo hoạ tiết trên váy áo.

Các bé gái người Miêu học cách thêu thùa từ lúc sáu, bảy tuổi. Bé nào thêu ra các hoạ tiết đặc biệt thì được đánh giá là có tư chất thông minh.

